

ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เฟส ๓

หรือ e-GP เฟส ๓

หน่วยงานนำร่องที่จะทดลองใช้ระบบ ๑๒ หน่วยงาน เป็น
ส่วนราชการสังกัดกระทรวงการคลัง ๙ หน่วยงาน กับ
โรงพยาบาลอีก ๓ แห่ง คือโรงพยาบาลเลิดสิน
โรงพยาบาลราชวิถี และสถาบันโรคทรวงอก

นอกจากนี้ก็จะใช้ระบบเดิม คาดว่าเดือนมิถุนายน
๒๕๕๘ จะสรุปผลการนำร่องได้ถ้าดูแล้วโอเค
จากนั้นทุกหน่วยงานก็จะเข้าสู่ระบบใหม่ แต่ต่อไปก็
จะเหลือเพียงระบบเดียวหน้าตาของระบบ e-GP
เฟส ๓ จะเป็นการจัดซื้อจัดจ้างรูปแบบใหม่ จะ
แบ่งเป็น ๒ ระบบ คือ e-Market และ e-Bidding

e-Market จะใช้สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่ไม่ซับซ้อน เป็นสินค้าที่มีคุณสมบัติ (สเปก) เป็นมาตรฐานอยู่แล้ว มีผู้ขายมากมาย และมีการจัดซื้อบ่อยครั้ง ซึ่งจะนำร่องเริ่มใช้วันที่ ๑ พ.ย.นี้

e-Bidding จะใช้สำหรับจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่มีความซับซ้อน ต้องใช้เทคโนโลยีขั้นสูง และเทคนิคเฉพาะ เช่น จะทำไดอารี่หน่วยงาน ที่ต้องมีตราสัญลักษณ์ ซึ่งแบบนี้ไม่มีขายทั่วไป ก็ต้องมีวิธีการ จะเริ่มทดลองใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ธ.ค.นี้เป็นต้นไป

ความแตกต่างระบบใหม่กับระบบเดิม

ระบบเดิม ในการจัดซื้อจัดจ้างจะใช้ตัวเงินเป็นตัวกำหนด เช่น ซื้อของไม่เกิน ๑ แสนบาท ก็ใช้วิธีตกลงราคา คือเดินไปเลือกจิ้มเอาที่ร้านได้เลย แต่ถ้า ๑ แสนถึง ๒ ล้านบาท ก็ใช้วิธีสอบราคา คือเชิญมา ๒-๓ ราย ให้มาแข่งกัน และถ้า ๒ ล้านบาทขึ้นไปก็ต้องใช้วิธี e-Auction ที่จะต้องเข้าไปเคาะราคาในระบบ ต้องมีตลาดกลาง โดยใช้เวลาไม่น้อยกว่า ๒ เดือน

ระบบใหม่ สมมุติว่าจะซื้อกระดาษเอ ๔ ก็เข้าไปในระบบคอมพิวเตอร์ดูว่ามี
กี่ยี่ห้อ ซึ่งในระบบก็จะเปิดให้ผู้ค้าที่ผ่านคุณสมบัตินำข้อมูลสินค้าของ
ตัวเองไปใส่ไว้ หรือถ้าซับซ้อนขึ้นไปอีก เช่น ซื้อปรินเตอร์ที่มีอยู่หลายยี่ห้อ
แต่ละยี่ห้อก็ไม่เหมือนกัน ความเร็วก็ไม่เท่ากัน แบบนี้ตามระบบเดิมก็ต้อง
ซื้อแบบราคาถูกที่สุด ส่วนระบบใหม่จะดูว่าผู้ค้ามีประสบการณ์ด้วยหรือไม่
มีผลงาน จะมีตารางให้คะแนน ราคาอาจเป็นแฟกเตอร์หนึ่ง แต่ไม่ใช่ทุก
หน่วยงานจะต้องซื้อของราคาถูกที่สุด อาจจะซื้อแพงกว่าก็ได้ แต่ตรงนี้จะ
มีคะแนนที่จะอธิบายสังคมได้ เช่น บริการหลังการขายดี ซ่อมบำรุงน้อย
กว่า แม้ราคาจะแพงหน่อยเทียบกับซื้อของถูกไม่นานก็พัง

ระบบใหม่จะทำให้การจัดซื้อจัดจ้างเร็วขึ้น

ขั้นตอนจะเร็วขึ้น เพราะเมื่อก่อนเวลาจะซื้ออะไรต้องทำคำขอซื้อ แต่งตั้งคณะกรรมการ ชุดที่ ๑ จัดซื้อ ชุดที่ ๒ พิจารณาผล ชุดที่ ๓ ตรวจสอบต่อไปไม่ต้องลำบาก เพราะเข้าไปทำในระบบได้เลย แต่สำหรับสินค้าที่มีความซับซ้อนจะใช้ระบบ e-Bidding ก็อาจต้องใช้เวลาอยู่ แต่ภาพรวมก็จะช่วยลดงานไปได้ระดับหนึ่ง นอกจากนี้เมื่อก่อนหน่วยงานซื้อสินค้าแบบเดียวกัน แต่ราคาไม่เท่ากัน เช่น หน่วยงาน ก.ซื้อ ๗๐ บาท หน่วยงาน ข.ซื้อ ๘๐ บาท หน่วยงาน ค.ซื้อ ๑๐๐ บาท

มีหลายราคา ต่อไปถ้ามีหน่วยงานหนึ่งซื้อไว้แล้ว เวลาหน่วยงานอื่นจะซื้อแบบเดียวกันก็จะเข้าไปดูในระบบ ว่าซื้อไว้เท่าไร กรณีสเปกเหมือนกัน คนก็จะพยายามซื้อของที่ราคาถูก ซึ่งเดิมแต่ละคนซื้อเท่าไรจะไม่บอกกัน แต่ระบบใหม่บนคอมพิวเตอร์ คนที่เข้าไปทีหลังจะเห็นคนที่ซื้อไว้ก่อนหน้า ทั้งหมดนี้ จะยกระดับให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล

e-GP เฟส ๓ เสนอกรม.รับทราบความคืบหน้าแล้ว กรม.เคย
อนุมัติไว้นานแล้ว หน่วยงานนำร่องทั้ง ๑๒ หน่วยงาน หาก
ใช้แล้วระบบโอเค หลังมิ.ย ๒๕๕๘ ก็จะเสนอยกเลิกระบบ
เดิมทั้ง ๒ ฉบับ ทั้งระเบียบพัสดุปี ๒๕๓๕ กับระเบียบ
e-Auction ปี ๒๕๔๙ จากนั้นก็จะออกระบบใหม่